



คำสั่งกรมการปกครอง
ที่ ๕๖๓/๒๕๖๗
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ

.....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกาศ อ.ก.พ. กรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประกอบกับคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๒๖๑/๒๕๖๗ เรื่อง การมอบหมายให้รองอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงให้เลื่อนข้าราชการ จำนวน ๑๗ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ร้อยตำรวจโท

(ภพชนก ชลานุเคราะห์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนข้าราชการ แบบทำายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๙๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม	ตำแหน่งและส่วนราชการที่เลื่อน	ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวจันทร์แพง พุ่มจันทร์	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	๒๙ มี.ค. ๖๗	
๒	นางสาวสิรินทร์ สุทธินนท์	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง	๒๗ มี.ค. ๖๗	
๓	นางจันทิมากร เอียดบาง	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	๒๗ มี.ค. ๖๗	
๔	นางสาวธัญญาภรณ์ ใจหนักแน่น	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	๒๖ มี.ค. ๖๗	
๕	นางสร้อยญา หิรัญฉาย	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล	๒๖ มี.ค. ๖๗	
๖	นายสิทธิเดช พรหมโลก	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	๔ ก.พ. ๖๗	
๗	นางสาวศุภาพร ทิพย์ภักดี	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๕ มี.ค. ๖๗	
๘	นางสาวกาญจนา ราไพ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	๖ มี.ค. ๖๗	
๙	นางสาวนฤมล บัวเหลา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	๕ ก.พ. ๖๗	

๓๓

๘๓๓

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนข้าราชการ แบบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๙๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม	ตำแหน่งและส่วนราชการที่เลื่อน	ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
๑๐	นางสุดารัตน์ ผดุงกิจ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	๑๘ ม.ค. ๖๗	
๑๑	นางสาววิไลวรรณ ใจฟอง	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	๑๔ มี.ค. ๖๗	
๑๒	นางสาวอรนุช กันพนม	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอผาขาว จังหวัดเลย	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอผาขาว จังหวัดเลย	๒๕ มี.ค. ๖๗	
๑๓	นางสาวนันทิรา ชัยวิจิตร	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปากท่า จังหวัดอุดรธานี	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอปากท่า จังหวัดอุดรธานี	๒๕ มี.ค. ๖๗	
๑๔	นางสาวมณีรัตน์ สีม่วงค์	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	๒๙ มี.ค. ๖๗	
๑๕	นางสาวภัททิรา ภู่ออน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	๒๙ มี.ค. ๖๗	
๑๖	นายศรารุช พลอยเกลือ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	๑๐ เม.ย. ๖๗	
๑๗	นางสาวจิตติพร สันดี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	๒๕ มี.ค. ๖๗	